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7. fundur seyrustjórnar var haldinn í Aratungu í Reykholti, mánudaginn 7. nóvember 2022 kl. 
17:00. 

 

Fundinn sátu: 

Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri Hrunamannahrepps og umsjónaraðili seyruverkefnisins 

Árni Eiríksson, oddviti Flóahrepps 

Ása Valdís Árnadóttir, oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps 

Halldóra Hjörleifsdóttir, þjónustufulltrúi 

Hannibal Kjartansson, veitustjóri Hrunamannahrepps 

Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða- og Gnúpverjahrepps 

Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar 

Jón Bjarnason, oddviti Hrunamannahrepps 

Nanna Jónsdóttir, varaoddviti Ásahrepps 

 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Haraldur Þór Jónsson. 

 

1. Gjaldskrá 2023.  
Lögð var fram tillaga að gjaldskrá Seyrustaða fyrir árið 2023.  Gjaldskráin er gerð í nafni 
Hrunamannahrepps á grundvelli fráveitusamþykkta Hrunamannahrepps og var auglýst þannig 
fyrir síðasta ár líka.   
Tillaga að gjaldskrá 2023 samþykkt og vísað til sveitarstjórnar Hrunamannahrepps til 
endanlegrar afgreiðslu.  Stjórnin vekur athygli aðildarsveitarfélaga að breytingum tengt 
aukalosunum sem þær þurfa að samþykkja í sínum gjaldskrám. 
 

2. Fjárhagsáætlun og fjárfestingar 2023. 
Lögð var fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 og hún samþykkt með fyrirvara um endurskoðun á 
prósentuskiptingu vegna hreinsunar. 
Samþykktri fjárhagsáætlun vísað til sveitarfélaganna til endanlegrar afgreiðslu. 
 

3. Samstarf við Landgræðsluna. 
Fyrir liggur skýrsla frá Landgræðslunni.  Skýrslan staðfestir framúrskarandi árangur af starfinu 
og er lagt til að ræða við Landgræðsluna um að halda samstarfinu áfram. Stjórnin þakkar 
Landgræðslunni fyrir greinargóða skýrslu. 
 
Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 18:35. 


